



สรุปคำกล่าวรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง  
ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

ในรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”  
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๑๕ น.  
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

\*\*\*\*\*

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๑	<p><b>สถานการณ์อากาศในช่วงฤดูร้อน</b></p> <p>ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วอุณหภูมิสูงขึ้นทุกวัน สิ่งที่เกิดเป็นประจำทุกปีในช่วงฤดูร้อน คือ การลืมหัดเดินในรถจนเสียชีวิต หรือการจมน้ำตายของลูกหลานที่ลงไปเล่นน้ำ ขอให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้คนรอบข้าง ช่วยกันสังเกตและดูแลซึ่งกันและกันให้เด็ก ๆ อยู่ในสายตาโดยผู้ใหญ่ก็ต้องไม่เผลอเลอ ไม่ประมาท</p> <p>สิ่งที่มาพร้อมกับฤดูร้อน สิ่งแรกคือ ภัยแล้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่นอกเขตชลประทาน หรือแม้แต่ในเขตชลประทานที่ดูเหมือนจะมีน้ำมากเก็บกักน้ำไว้ได้แต่ก็ไม่มากนักเนื่องจากระบบส่งกระจายน้ำที่ยังไม่สมบูรณ์ อีกเรื่องคือ ปัญหาหมอกควัน ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยและจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งได้มีการหารือร่วมกันว่าจะแก้ปัญหารวมอย่างไร ในภูมิภาค สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหาที่แก้ได้ง่าย ๆ ด้วยการสั่งการครั้งเดียว วันเดียว เดือนเดียว ปีเดียว เพราะประกอบไปด้วยคนหลายส่วน หลายพื้นที่ มีปัญหาทั้งทางด้านการปฏิบัติ ทางด้านกฎหมาย ต้องหาวิธีการร่วมมือกันให้ได้ทั้งในพื้นที่ และต่างพื้นที่ไปด้วยกัน นอกประเทศก็ได้มีการหารือกันเรื่องหมอกควัน รวมทั้งเรื่องน้ำได้มีการพูดคุยกับประเทศเพื่อนบ้านว่า ทำอย่างไรเราจะมีน้ำเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องของการพูดคุยกับประเทศเพื่อนบ้านที่เขาเป็นเจ้าของแม่น้ำระหว่างประเทศ บางพื้นที่ด้วย ภัยพิบัติเหล่านี้สามารถจะป้องกันหรือให้ทุเลาเบาบางลงได้ด้วยมาตรการต่าง ๆ ของรัฐ ที่ได้พยายามวางรากฐานไว้แล้ว ขอแต่เพียงช่วยเชื่อฟังคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในพื้นที่ และในส่วนกลาง แล้วร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้จะไม่ลุกลามใหญ่โต</p>	ทุกสำนัก/กอง
๒	<p><b>ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน</b></p> <p>หน่วยลูกเสือราชประชานุเคราะห์ หนึ่งในศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากจะช่วยให้เด็กนักเรียนทำตัวไม่เป็นภาระของพ่อแม่แล้ว ยังมีความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่น ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อีกด้วย เช่น ที่ผ่านมามีช่วงปลายปีที่แล้วก็เกิดอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ หน่วยลูกเสือราชประชานุเคราะห์ได้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยเป็นกำลังสำคัญในการจัดหาอาหารประกอบเลี้ยงและแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัย รวมถึงขนย้ายสิ่งของ และทำความสะอาดบ้านเรือนของผู้ประสบภัยหลังน้ำลด อยากรู้ให้ช่วยกันสร้าง</p>	ทุกสำนัก/กอง

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>จิตสำนัก อุดมการณ์ เพื่อแม่ แบ่งปัน จิตสาธารณะด้วย</p> <p>คุณสมบัติของหน่วยลูกเสือราชประชานุเคราะห์ ได้แก่ การเป็นคนดีมีคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีความสามัคคีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ที่สำคัญคือมีจิตอาสา มีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งจะทำประโยชน์หรือบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ส่วนรวม เห็นว่าเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับเยาวชนรุ่นใหม่อยากให้เป็นอย่างให้กับเยาวชนและกลุ่มพลังอื่น ๆ เช่น นักศึกษาอาชีวะ เชื่อว่ามีศักยภาพอยู่แล้วมากมายหากได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมให้ทำกิจกรรมอื่น ๆ ที่สร้างสรรค์ เพื่อสังคม เพื่อส่วนรวม ในช่วงปิดภาคเรียน เราก็จะลดปัญหาต่าง ๆ ได้อีกมากมาย เช่น งานจราจร งานรักษาความสะอาด งานมัคคุเทศก์ งานซ่อมแซมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ งานซ่อมแซมบ้านเรือน จากพายุฤดูร้อน หรืองานจิตอาสาอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทยของเรามีพลเมืองดี มีพลังบริสุทธิ์ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ และพร้อมที่จะช่วยกันพัฒนาประเทศ ขอให้ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนช่วยกันดูแลเยาวชนเหล่านี้ด้วย ให้โอกาสได้ร่วมงานกันเพื่อสังคมในช่วงปิดเทอม</p>	
๓	<p><b>บันได ๓ ขั้นสู่ความสำเร็จ</b></p> <p>บันได ๓ ขั้นสู่ความสำเร็จ คือ คิด พูด ทำ ทั้งสามประการเป็นส่วนประกอบซึ่งกันและกัน การคิด พูด แล้วก็ทำในสิ่งที่คิดไว้อย่างรอบคอบ รัดกุม หากต่างคนต่างคิดไม่รับฟังความคิดเห็นต่าง ไม่ยอมกันถ้าไม่ตรงกับของตัวเองก็ไม่ยอม ไม่สามารถจะลงมือทำก็จะมีไม่นำไปสู่ความสำเร็จได้เลย ส่วนการพูด นั้น ประเทศชาติของเราวันนี้ ต้องการการพูดที่สร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดความรู้ ให้เข้าใจกัน จะได้ร่วมกันพัฒนาประเทศด้วยปัญญา ด้วยเหตุผล การพูด การนำเสนอในสิ่งดี ๆ เป็นสิ่งที่สำคัญมาก สิ่ง que ทุกคนรวมทั้งรัฐบาลและ คสช. คาดหวังก็คือ “มันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”</p>	ทุกสำนัก/กอง
๔	<p><b>การทุจริตคอร์รัปชัน</b></p> <p>การที่จะนำพาประเทศไปสู่วิสัยทัศน์ มันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เราต้องสามารถเอาชนะ ภัยเงียบจากการทุจริตคอร์รัปชันให้ได้ ไม่เช่นนั้นประเทศชาติก็ไม่อาจบรรลุเป้าหมายได้ วันนี้มีเรื่องที่น่ายินดีคือ ทุกภาคส่วนได้ให้ความสำคัญและร่วมมือกับภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทย มูลนิธิเพื่อคนไทย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เซ็นจ์ เวนเจอร์ สภาธุรกิจตลาดทุนไทยและบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ๑๕ บริษัท จัดตั้ง “กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย” สำหรับหาแหล่งทุน เพื่อสนับสนุนการดำเนินของภาคประชาชนที่เกี่ยวกับธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชัน ได้แก่</p> <p>(๑) การรณรงค์ให้คนไทยเห็นความสำคัญและเข้ามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาคอร์รัปชันของประเทศ</p> <p>(๒) การรณรงค์ให้มีการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม ทำให้เกิดค่านิยมและวัฒนธรรม การทำการค้าที่ซื่อสัตย์ ไม่รวมมือกับคนโกงและไม่ยอมให้ใครโกงด้วย</p> <p>(๓) การแก้ปัญหาธรรมาภิบาลและการคอร์รัปชันในธุรกิจตลาดทุน เพื่อจูงใจให้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีการบริหารจัดการและดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส</p>	กจ. ทุกสำนัก/กอง

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	เป็นครั้งแรกของประเทศและน่าจะเป็นครั้งแรกของโลก ที่ทุกภาคส่วนมีการลงขันสร้างกลไก กำหนดวิธีการในทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อป้องกันและเอาชนะการโกง การทุจริต ตั้งแต่ต้นเหตุ ต้องช่วยกัน เริ่มกันตั้งแต่วันนี้ ประเทศชาติจะได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ	
๕	<p><b>แนวทางการพัฒนาประเทศไทย</b></p> <p>ธนาคารโลกได้มีการรายงานเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาประเทศไทย โดยมีมุมมองว่าไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูง ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี โดยระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๐๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๙ เศรษฐกิจไทยเจริญเติบโตดีต่อเนื่อง เฉลี่ยที่ร้อยละ ๗.๕ แต่ในช่วงปี ๒๕๔๘ เป็นต้นมา ผ่านวิกฤตเศรษฐกิจการเงินโลกจนมาถึงปัจจุบัน อัตราการเติบโตลดลงเหลือเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๓.๓ หลัก ๆ เป็นผลมาจากความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ลดลง อีกด้านหนึ่งคือ ไทยยังมีปัญหาความเหลื่อมล้ำ เป็นปัญหาที่ยังคงแก้ไขได้ยาก และยังมีผู้มีรายได้น้อยอยู่อีกมาก หลายปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้ในระยะสั้น เราต้องพยายามวางรากฐานและมีการดำเนินการอย่างเต็มที่ ในรายงานของธนาคารโลกได้เสนอแนะให้ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนา ๔ ด้าน เพื่อให้สามารถลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ เพิ่มความกินดีอยู่ดีของประชากร ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระยะยาวของประเทศ ที่เรากำลังจัดทำอยู่ขณะนี้ ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ที่รัฐบาลและ คสช. ได้เร่งดำเนินการในโครงการต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง สิ่งนี้ตรงกันแสดงว่าเราเดินถูกเส้นทางแล้ว ตรงกับที่เขาคิดวิเคราะห์แนะนำมา</p> <p>การดำเนินงานของภาครัฐสอดคล้องกับ ๔ แนวทาง ที่ธนาคารโลกเสนอแนะ การแก้ปัญหาหลายอย่างต้องใช้เวลาบ้าง น้อยบ้าง หรือทำได้โดยทันที ในการปฏิรูปรุ่นนั้นเราจำเป็นต้องมี Roadmap ทุกกิจกรรม เพราะว่าเวลาและงบประมาณเป็นตัวจำกัด เหล่านี้อยู่ในยุทธศาสตร์ทั้งหมด</p> <p>ด้านที่ ๑ คือ ประเทศไทยต้องเร่งสร้างงานที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น ธนาคารโลกแนะนำให้ปรับปรุงการเชื่อมโยงของโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ระบบราง ในภูมิภาคให้ดียิ่งขึ้น มีการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน ผ่านการเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต ด้วยการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ และมีการสร้างนวัตกรรมเพื่อต่อยอดการใช้งาน และสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเป็นแนวทางที่ภาครัฐได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องได้แก่</p> <p>(๑) การลงทุนสาธารณูปโภคพื้นฐาน เร่งการสร้างถนนโดยเฉพาะที่เป็นสายหลัก ที่เชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคต่าง ๆ รวมทั้งการเร่งสร้างระบบราง เช่น รถไฟรางคู่ หรือรถไฟความเร็วสูงที่จำเป็น ให้เกิดขึ้นโดยเร็วอย่างเป็นรูปธรรมและโปร่งใส นอกจากนั้นได้มีการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาท่าเรือ ท่าอากาศยาน เน้นให้สามารถเชื่อมต่อกันได้ง่าย แล้วเชื่อมโยงกับแหล่งผลิตอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อลดต้นทุนการขนส่ง เพิ่มกำไร เพิ่มรายได้ให้กับภาคธุรกิจ ซึ่งจำเป็นต้องทำให้เกิดธุรกิจต่อเนื่อง</p> <p>(๒) การเร่งดำเนินการให้เกิดระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) หรือเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้เกิดขึ้นได้โดยเร็วขึ้น ก็เพื่อจะเสริมสร้างความเข้มแข็งของการผลิต เพิ่มความเชื่อมโยงอย่างที่กล่าวไปแล้วระหว่างการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมชั้นต่าง ๆ เรามีการเพิ่ม</p>	ทุกสำนัก/กอง

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>การพิจารณาให้สิทธิประโยชน์ เพื่อจะช่วยดึงดูดการลงทุน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างงานที่มีคุณภาพให้กับประเทศเพื่อให้เกิดการพัฒนา</p> <p>(๓) สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ทั้ง SMEs และ Startups ภาครัฐได้เร่งให้การสนับสนุน ทั้งด้านสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ความช่วยเหลือด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน จากทั้งภาครัฐและแหล่งเงินทุนภายนอกหรือกองทุนชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่ทั้งหมดได้นำมาขับเคลื่อน SMEs ด้วย</p> <p>ด้านที่ ๒ คือ ไทยควรสนับสนุนผู้มีรายได้ต่ำสุด ร้อยละ ๔๐ ของประชากร ด้วยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเพิ่มทักษะให้กับกำลังแรงงานทั้งระบบ การเพิ่มผลิตภาพในภาคเกษตร และการสร้างระบบคุ้มครองทางสังคมที่เข้มแข็งกว่าเดิม ซึ่งเป็นอีกด้านที่รัฐบาลและ คสช. ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยได้มีการดำเนินการดังนี้</p> <p>(๑) วางยุทธศาสตร์ในการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ ๒๐ ปี เปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ โดยได้รับการอนุมัติจาก ครม. ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยมุ่งสนับสนุนให้คนไทยมีโอกาสแสวงหาความรู้ในทุกช่วงวัยอย่างเต็มศักยภาพ และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต เพิ่มทักษะ มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับภาวะแวดล้อมใหม่ๆ ได้</p> <p>(๒) การสนับสนุนการทำเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อลดต้นทุนการเพาะปลูก นำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาปรับใช้ เช่น ใช้ข้อมูลจากดาวเทียมในการวางแผนการผลิต รวมทั้งโครงการประชารัฐ สนับสนุนให้มีการเพิ่มผลิตภาพ เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร ซึ่งจะช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำได้</p> <p>(๓) การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้มีรายได้น้อย รัฐบาลพยายามที่จะจัดให้มีโครงการที่หลากหลาย ตั้งแต่เรื่องการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย การปฏิรูปสาธารณสุข ที่ดำเนินการในทุกมิติทั้งในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกวัย โดยมีการเตรียมการเพิ่มมาตรการการเข้าถึงบริการสาธารณสุข เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ</p> <p>ด้านที่ ๓ คือ การสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลดความเปราะบางต่อภัยธรรมชาติและ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและพลังงานหมุนเวียน พลังงานทดแทน ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ ๒๐ ปีของเรา ที่ภาครัฐให้ความสำคัญอย่างมาก และเรายังขับเคลื่อนอยู่ รัฐบาลสนับสนุนให้การสร้างแหล่งน้ำ แก้มลิงเพิ่มเติมเท่าที่ทำได้เพื่อจะให้ท้องถิ่นต่าง ๆ สามารถบริหารจัดการน้ำด้วยตัวเองได้ดีขึ้น สามารถรับมือกับทั้งภัยแล้งและอุทกภัยได้ ช่วยให้เกิดผลิตเกิดความเสียหายน้อยที่สุด</p> <p>ด้านที่ ๔ ที่ธนาคารโลกแนะนำคือ สนับสนุนให้ไทยเสริมสร้างขีดความสามารถด้านสถาบันให้กับภาครัฐ เพื่อให้การดำเนินการปฏิรูปประเทศในเรื่องที่สำคัญให้บรรลุผลสำเร็จ ซึ่งรัฐบาลพยายามจะทำให้เกิดขึ้นในทุกมิติ มีการปรับปรุงกระบวนการทำงานของภาครัฐ ให้มีประสิทธิภาพ สิ่งนี้อยู่ในยุทธศาสตร์หนึ่งในสี่ปีด้วยเหมือนกัน การบริหารราชการ การทำงานของภาครัฐ การนำเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบและนำข้อมูลมาใช้แบบบูรณาการ เพื่อวิเคราะห์และวางนโยบายมากขึ้น มีการเร่งสร้าง และพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะในกลุ่มที่จะมีบทบาทสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เข้าใจ มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ตระหนักถึงความสำคัญ และความเร่งด่วนในการแก้ปัญหา ขณะเดียวกันก็มีการปรับระบบ</p>	

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	การทำงานของภาครัฐไปด้วย ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง	
๖	<p><b>นโยบายด้านการเกษตร</b></p> <p>นโยบายด้านการเกษตรรัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายปลายทาง คือ เกษตรกรไทย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น มีหนี้สินลดลง มีฐานะทางสังคมที่ดี และมีความภาคภูมิใจในอาชีพกสิกร สิ่งที่รัฐบาลและกระทรวงเกษตรฯ กำลังดำเนินการอยู่ คือ</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(๑) การทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง</li><li>(๒) การเพิ่มมูลค่าและคุณภาพของสินค้าเกษตร ด้วยการแปรรูปและสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ</li><li>(๓) การสร้างเครือข่าย เชื่อมโยง หาดตลาดรองรับ ที่สมดุลกันระหว่าง Demand Supply โดยขับเคลื่อนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การบูรณาการงานทั้ง Agenda Function และ Area Base พื้นที่ท้องถิ่นและตามศักยภาพด้วย รวมทั้งการส่งเสริมทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้ซึ่งเป็นที่มาของการกำหนดนโยบาย มาตรการ โครงการและ กิจกรรมด้านเกษตรกรรมต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>๑. โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)</li><li>๒. การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่</li><li>๓. การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม อย่างที่เราคุ้นเคยกัน คือ Agri-map</li><li>๔. การส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อการรักษาสุขภาพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม</li><li>๕. การเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวทาง ๕ ประสาน ลักษณะเดียวกับกลไกประชารัฐ คือ ความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ประชาสังคม และเกษตรกร กลุ่มเป้าหมาย</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>๖. ธนาคารสินค้าเกษตร ได้แก่ ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ธนาคารข้าว ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ธนาคารโค-กระบือ ธนาคารผลผลิตด้านการประมง และธนาคารปัจจัยการผลิตหมอนไหม</li><li>๗. การพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ โดยจัดให้มีระบบควบคุมภายใน กลไกการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดำเนินธุรกิจ และการสร้างเสถียรภาพทางการเงิน ให้กับสหกรณ์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพสหกรณ์ ให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น</li><li>๘. การจัดสรรแผนงาน หรือ แผนการผลิตข้าวครบวงจร ประกอบไปด้วยการกำหนด อุปสงค์ อุปทาน หรือคือ Demand Supply ดิมาน ชีบพาส การกำหนดพื้นที่ส่งเสริมการปลูกข้าว ให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำและการตลาด รวมทั้งการส่งเสริมเกษตรทางเลือก</li><li>๙. การจัดสรรที่ดินทำกิน ตามแนวทางคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ให้ชุมชนดำเนินการในรูปแบบสหกรณ์ ปัจจุบันก็สามารถที่จะนำพื้นที่ที่ถูกบุกรุกคืนมาได้ ที่ ผิดกฎหมายได้แล้ว กว่า ๓ แสนไร่</li><li>๑๐. การพัฒนาระบบส่งน้ำและกระจายน้ำ ที่ผ่านมาสามารถเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักได้ ราว ๑,๘๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มพื้นที่ชลประทาน กว่า ๑ ล้าน ๓ แสนไร่ ทำให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งน้ำได้มากขึ้น ทำเกษตรได้ผลดีมากในพื้นที่ที่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้ มากเพียงพอหรือส่งน้ำได้ ที่ทำได้แล้วจะเพิ่มรายได้กว่า ๒,๕๐๐ บาทต่อไร่ต่อปี</li></ul>	สน.ปท. สำนัก/กอง

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>รัฐบาลมีงานที่จะดำเนินการให้เกิดความยั่งยืนให้แก่เกษตรกรหรือเกษตรกรคือ เราจะต้องสร้างเกษตรกรไทยยุคใหม่ ที่เรียกว่า “Smart Farmer” ในขณะที่ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพ ให้เป็น “Smart Officer” ทุกกระทรวงต้องไปด้วยกัน ทั้งประชาชนและข้าราชการต้องเป็น “Smart Farmer” ประชาชนเป็น “Smart Prople” ควบคู่ไปกับการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง และที่ต้องไม่ลืม คือ การปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย กฎกระทรวงต่าง ๆ ที่ล้าสมัยบางอย่างก็หลายสิบปีมาแล้วต้องแก้ไขทั้งหมด เพื่อจะให้เกิดการพัฒนาและปฏิรูปทางการเกษตรกรรมของไทยด้วย โดยขอความร่วมมือจากกลไกประชารัฐทั้งหมด</p>	

งานประสานงานรัฐสภาและทำเนียบรัฐบาล  
ฝ่ายนโยบายและแผน กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก  
สำนักงานเลขาธิการกรมการปกครอง